

42. Triển khai ghép thận: kinh nghiệm từ một bệnh viện công lập

*Nguyễn Bách¹, Bùi Tấn Dũng², Lý Văn Quảng³, Trương Quang Anh Vũ⁴, Hồ Hữu Đức⁴,
Đỗ Kim Quế⁵, Lê Đình Thanh⁵ và cộng sự*

¹Khoa Thận- Lọc máu, Bệnh Viện Thống Nhất, TP HCM

²Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Súc, Bệnh Viện Thống Nhất, TP HCM

³Khoa Ngoại Tiết Niệu, Bệnh Viện Thống Nhất, TP HCM

⁴Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Bệnh Viện Thống Nhất, TP HCM

⁵Ban Giám đốc, Bệnh Viện Thống Nhất, TP HCM

Đặt vấn đề: Ghép thận tuy không phức tạp về mặt kỹ thuật nhưng đòi hỏi tổ chức tốt từ đào tạo đến phối hợp giữa các khoa phòng về nhiều mặt. Sau thời gian dài chuẩn bị từ năm 2017, bệnh viện Thống Nhất (BVTN) đã triển khai ghép thận thành công cho cặp ghép đầu tiên vào tháng 5 năm 2022 và kế hoạch 1-2 cặp ghép mỗi tháng và tăng dần trong thời gian tiếp theo. Để đạt được kết quả này, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn về nhân lực và cả yếu tố khách quan trong đó có cả đại dịch Covid-19 và thiếu hụt trang thiết bị y tế.

Mục tiêu nghiên cứu: báo cáo 02 cặp ghép thận đầu tiên tại BVTN qua đó phân tích các thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm vượt qua các khó khăn này.

Phương pháp nghiên cứu: báo cáo loạt ca

Kết quả: các yếu tố thuận lợi bao gồm quyết tâm lãnh đạo BVTN, là BV đa khoa hạng I với đầy đủ các chuyên khoa trong đó có chuyên khoa Thận học - lọc máu phát triển mạnh, sự hỗ trợ của ekip ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y Tế, hội ghép tạng Quốc tế, hội ghép tạng Việt Nam. Các yếu tố khó khăn gồm có chọn lựa cặp ghép tốt nhất cho ca ghép thận đầu tiên, chưa có nhiều kinh nghiệm trong khâu tuyển chọn cặp ghép, chăm sóc sau ghép, phẫu thuật, trang thiết bị phòng mổ, thuốc chống thải ghép và vật tư y tế. Yếu tố giúp triển khai thành công là lãnh đạo trực tiếp của giám đốc BVTN và sự quyết tâm, phối hợp của tất cả các khoa, phòng

Kết luận: Trong điều kiện hiện tại của bệnh viện công lập, triển khai ghép thận gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Tận dụng tối đa mặt mạnh, quyết tâm phát triển khoa học kỹ thuật và tổ chức tốt của bệnh viện có thể giúp triển khai ghép thận thành công.

Từ khóa: ghép thận, bệnh viện Thống Nhất, tuyển chọn cặp ghép thận, chăm sóc sau ghép thận